



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 12 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,445 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,730,364 ราย รักษาหายเพิ่ม 11,452 ราย รักษาหายสะสม 1,604,355 ราย ยังรักษาอยู่ 108,174 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย เสียชีวิตสะสม 17,835 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 60,228,105 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 238,647,343 ราย เสียชีวิต 4,867,211 ราย รักษาหาย 215,829,873 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** นพ.แอนโทนี เฟาซี ซึ่งสถานการณ์ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี หลังจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงทั่วประเทศ อิตาลี ระดมฉีดวัคซีนโควิดบูสเตอร์โดสให้กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป **แคนาดา** กังวลขาดบุคลากรทางการแพทย์ เร่งให้ฉีดวัคซีนภายใน 15 ต.ค. ก่อนยกเลิกสัญญาจ้างงาน **ออสเตรเลีย** ชาวซิดนีย์ฉลองเปิดเมือง หลังล็อกดาวน์นานเกือบ 4 เดือน, เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. นี้ **นิวซีแลนด์** สั่งให้บุคลากรการแพทย์-ครูต้องฉีดวัคซีนโควิด **เมียนมา** จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ นร.อายุ 12 ปีขึ้นไปสัปดาห์หน้า **มาเลเซีย** เริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น **กัมพูชา** ตรวจเข้มโควิดที่ด่านชายแดน จ.ตราด WHO แนะนำฉีด ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม ที่มีอายุเกิน 60 ปี ให้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. แลลงการณ์นายกฯ “เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว”

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., บ้านเมือง, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ข่าวหุ้น, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ช่อง 7, ฐานเศรษฐกิจ, 77kaoded, topnews, sonhditalk, sanook, newtv, moneyandbanking, brandbuffet, TNN, js100, bbc, nationtv, thestandard, ejan, amarintv, mangozero, thaipbs, infoquest, voicetv, workpointtoday, INN, kapook, acnews)

-นายกฯ และ รมว.กลาโหม แลลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ยืนยัน “เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว” โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางทางอากาศจากประเทศที่กำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำ มีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง ว่าปลอดจากโควิด และตรวจหาเชื้ออีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆ ได้ ทั้งนี้ เบื้องต้นกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำไว้อย่างน้อย 10 ประเทศ อาทิ อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และอเมริกา โดยตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่ 1 ธ.ค. และจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ภายในวันที่ 1 ธ.ค. จะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว การพักผ่อนและบันเทิง ในช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ พร้อมชื่นชมความสำเร็จของจนท.และบุคลากร สร. จนท.และผู้ปฏิบัติงานส่วนงานอื่นๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน สำหรับความร่วมมือที่ตอบสนองต่อคำร้องขอเมื่อเดือน มิ.ย. ในการเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยไม่ต้องกักตัวให้ได้ภายใน 120 วัน

#### 2. สร.ยื่นวัคซีน mRNA ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, โพสต์ทูเดย์, ช่อง 5,7,9, thaipbs, mcot, topnews, thebangkokinsight, sonhditalk, newtv, INN, TNN, infoquest, nationtv, js100)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ซึ่งแจ้งวัคซีน mRNA ไม่ได้มีสารกัมมันตภาพรังสีหรือสารโลหะเป็นส่วนประกอบ การผลิตวัคซีนมีการจัดแจงส่วนประกอบในการขึ้นทะเบียนชัดเจน ทุกล็อตที่เข้ามาต้องผ่านการตรวจ สอบความปลอดภัยและคุณภาพ หากตรวจพบความผิดปกติจะส่งคืนให้บริษัททำลายทิ้ง เป็นมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกประเทศ ส่วนลิปิดนาโนพาร์ทิเคิลเป็นเทคโนโลยีช่วยนำยาหรือวัคซีนเข้าร่างกายที่มีความปลอดภัย ย้ำวัคซีนช่วยป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ถึง 95%

#### 3. WHO รับรอง อย.ไทย มีมาตรฐานกำกับดูแลวัคซีนระดับสากล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, สวท., thailandplus, newtv, thaipbs, plewseengern, nationtv, thebangkokinsight, Chiangmai-mail, mcot, pattayamail, sonhditalk)

-เลขาธิการ อย. เผย WHO ได้ประกาศรับรอง อย. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านระบบควบคุมกำกับดูแลวัคซีน

ระดับประเทศตามมาตรฐานการเทียบเคียงระดับสากล หมายถึงระบบการกำกับ ดูแลวัคซีนของไทยมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด มีเสถียรภาพและมีการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ออย. เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นับเป็นความสำเร็จและก้าวสำคัญของระบบการกำกับดูแลวัคซีนของประเทศไทย

#### 4. รมว.สธ. เตรียมลงใต้แก้ปัญหาโควิด 19 ระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, Bangkok Post) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, newtv, js100, TNN, INN, Thaipbs, plewseengern, thejournalistclub)

-รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่าปลายสัปดาห์นี้จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์โควิด 19 และการฉีดวัคซีนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และถือโอกาสคุยกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เพื่อขอให้ช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมส่งวัคซีนไฟเซอร์ 5 แสนโดส ประสานจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนเหมือน กทม. ทั้งนี้กรมการแพทย์เสนอให้มีการจัดหาโมลนูพิราเวียร์ ส่วนการระบาดในภูมิภาคต่างๆ สธ. ได้เตรียมระบบสาธารณสุขรองรับไว้แล้ว ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด ส่วนการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ AZ และไฟเซอร์ มีอนุกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีอาจารย์แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญดูแลอยู่ โดยจะนำมติของอนุกรรมการฯ มาปฏิบัติ แต่ยืนยันว่าวัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชนมีความปลอดภัยทุกชนิด ผ่านการรองรับจาก ออย.

#### 5. กรมวิทย์ชี้โควิดสายพันธุ์เดลตาระบาดทั่วไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., โพสต์ทูเดย์, Thaipbs, thailandplus, thestandard, sonthitalk, mcot, INN, NBT)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยยังพบการระบาดของสายพันธุ์เดลตาทุกจังหวัด โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เกือบร้อยละ 70 ยังเป็นสายพันธุ์เดลตา ยังไม่พบสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด สั่งให้ สสจ.เร่งเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบป้องกันการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เบตา หรือสายพันธุ์แอฟริกา ทั้งนี้ จากการถอดรหัสสายพันธุ์อื่นๆ ที่ระบาดในต่างประเทศ ยังไม่พบว่ามีการแพร่เชื้อในประเทศไทย

#### 6. สธ.รื้อหรือสูตรวัคซีนไขว้ 14 ต.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ช่อง 5, TNN, thebangkokinsight)

-ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.สธ. ได้รายงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย สะสมแล้วราว 60 ล้านโดส เป็นไปตามแผนที่วางไว้ภายในสิ้นปี 64 จะฉีดได้อย่างน้อย 100 ล้านโดส โดยสิ้นเดือน ต.ค.จะฉีดได้ราว 75 ล้านโดส และเดือน พ.ย.-ธ.ค.จะฉีดได้ก็อย่างน้อย 25 ล้านโดส ก็จะครอบคลุมประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้ว 50 ล้านคน 100 ล้านโดส คิดเป็น 70% ของประชากรไทย อย่างไรก็ตามจะพยายามฉีดให้ได้มากที่สุดและจะมีการบริหารจัดการวัคซีนหลายชนิดที่มีเข้ามาในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ อนุกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ได้พิจารณาแนวทางการแล้วเห็นชอบให้มีการใช้วัคซีนโควิด 19 สูตรไขว้ คือ วัคซีนชนิดเชื้อตายเข็มแรกตามด้วยวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน และอีก 2 สูตร คือ วัคซีนเชื้อตายเข็มแรกตามด้วยวัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์เข็มแรกตามด้วยวัคซีนชนิด mRNA โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ ศบค. ในวันที่ 14 ต.ค.นี้ ก่อนประกาศเป็นนโยบายใช้ทั่วไป

#### 7. เรียกร้องแก้ไขปัญหาการเข้ารับวัคซีนนักเรียน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, topnews

-นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เผยได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองหลายคนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับวัคซีน สำหรับ นร.ที่เรียนไกลบ้าน เรียนหนังสือต่างภูมิลำเนา ไม่สะดวกในการเดินทาง เช่น นร.ที่มีภูมิลำเนาอยู่ จ.สงขลา แต่ต้องไปเรียนที่ กทม. และต้องไปฉีดวัคซีนตามรายชื่อและสถานที่ที่ร.กำหนด จึงอยากให้รัฐบาล ศบค. สธ. และ กกค.ควบคุมโรคจังหวัด หาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ นร.และผู้ปกครองได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

#### 8. จี อัย.-สธ. สั่งเก็บชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ LEPU

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสนอให้ อัย. และ สธ. เร่งสั่งเก็บห้ามใช้ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ LEPU ที่ อภ.จัดซื้อ หลังชมรมแพทย์ชนบทอ้างข้อมูลการนำชุดตรวจ ATK ที่ใช้ในพื้นที่ระบาด จ.นครศรีธรรมราช พบผลลบสูงมาก 35.4% ทำให้ นพ.สจจ. นครศรีธรรมราช สั่งทุบพ.ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ห้ามใช้ชุดตรวจ ATK ของ LEPU กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อควบคุมการระบาดทั้งนี้ อัย. ต้องสั่งเก็บ และสธ.ต้องสั่งห้ามใช้เป็นการด่วน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, กท.ธุรกิจ)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุกรณีมีการพูดถึงถึงประสิทธิภาพชุดตรวจ ATK ที่รัฐบาลแจกฟรีให้ประชาชน มีผลลบสูงมากจนไม่มั่นใจการใช้ ยืนยันไม่ได้เกิดจากคุณภาพชุดตรวจยี่ห้ออื่น แต่เป็นข้อจำกัดโดยทั่วไปของ ATK ที่ความไวในการตรวจน้อยกว่าการตรวจด้วยวิธี RT-PCR การตรวจไม่ถูกวิธีอาจได้ผลลบสูงเช่นกัน ไม่มีตัวไหนเทพ ขอให้เข้าใจตรงกัน

**9. เรียกร้องเปิดเผยข้อมูล**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, topnews, voicetv

-เพจเฟซบุ๊กภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์ขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวัน และ positive rate ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้องจริงๆ รวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาวัคซีน เช่น การจัดหา การจัดเก็บรักษาวัคซีน และการขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพวัคซีน

**10. ศาสตร์แพทย์แผนไทยรักษาโควิด**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผจก., ประชาชาติ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, nationtv)

-แพทย์และทีมนักวิจัยไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยยาครอบไข้ตักศิลา เพื่อพัฒนาต่อยอดการสกัดเป็นสารบริสุทธิ์และยาแผนปัจจุบัน ร่วมกันแถลงผลการวิจัยในหลอดทดลองและรายงานการใช้ยาตำรับสมุนไพรครอบไข้ตักศิลาทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 3,091 ราย พบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายด้าน มีสรรพคุณยับยั้งการขยายตัวของไวรัสในเซลล์อย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้ ในการเก็บข้อมูลทางคลินิก พบว่ายาสมุนไพรตำรับนี้ ไม่พบอันตรายต่อกับยาแผนปัจจุบันที่คนไข้ใช้อยู่ ไม่พบผลข้างเคียงต่อดับและไตของคนไข้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, ChiangmaiNews

-นางรฎาวิญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีต รมช.แรงงาน และประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เผย รู้สึกผิดหวังต่อบทบาทของผู้บริหาร สท.ที่ไม่ให้ความสำคัญต่อการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ไทยเรามียาสมุนไพรหลายตำรับที่รักษาโควิด 19 ได้ผลจริง และมีบันทึกไว้ในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์สมัย ร.5 แต่กลับนำยาของต่างชาติมาใช้

-นายกสภาการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า มีงานวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระจายขาว โกฐจุฬาลัมพา ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีใช้ทุกครัวเรือน และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสเช่นเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ไม่แพ้ยาจากต่างประเทศที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการนำเข้า สิ่งที่เราควรทำอย่างเร่งด่วนคือการสนับสนุนให้มีการวิจัยสมุนไพรและยาตำรับเหล่านี้เป็นการเร่งด่วน

**11. ยาโมลนูพิราเวียร์ไม่ใช่ยาทดแทนวัคซีนโควิด 19**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรมการแพทย์ ย้ำยาโมลนูพิราเวียร์ไม่ใช่ยาทดแทนวัคซีนโควิด 19 เตรียมใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโควิด โดยวัคซีนยังมีความจำเป็นที่จะต้องรับการฉีดอยู่

**12. ผลข้างเคียงฉีดวัคซีนสูตรไขว้**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ครอบครัวคาใจหนุ่มสงขลา ฉีดวัคซีนสูตรไขว้เข็ม 2 AZ มีไข้ ผื่นขึ้นตามตัว ปวดขา ปวดกระดูก แน่นหน้าอก รีบนำส่ง รพ. สุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิต เชื่อเป็นผลมาจากฉีดวัคซีน ยืนยันผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัว ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-น.ส.เกศน์สิริ กองแก้ว อายุ 20 ปี นศ.วิทยาลัยชุมชนพังงา มีไข้ แน่นหน้าอก ปวดขาข้างซ้าย หลังฉีดวัคซีนสูตรไขว้เข็ม 2 AZ เป็นโรคเส้นเลือดแดง 2 ข้างอุดตันฉับพลัน ต้องตัดขาข้างซ้ายเหนือหัวเข่า 1 ข้าง ญาติเชื่อว่าสาเหตุมาจากผลข้างเคียงของการฉีดสูตรไขว้ และขอให้ทางราชการเข้าช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวเป็นการด่วน ล่าสุด สสอ.เมืองพังงา พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต. เกาะปันหยี พร้อม จนท.สธ. จนท.อสม. ลงพื้นที่ติดตามเคสดังกล่าวและให้บริการยื่นคำร้องมาตรการเยียวยาดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน ในส่วนของข่าเทียมและการดูแลความพิการ ทาง สสจ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลช่วยเหลือต่อไป

**13. ชี้แจงกรณีร้องเรียนถูกปฏิเสธฉีดวัคซีนเข็ม 2**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน

-กรณีนายบัวลิน อายุ 52 ปี ร้องเรียนหลังเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 ที่ รพ.ศิครินทร์ กทม. แต่ได้รับแจ้งว่า รพ.ไม่สามารถฉีดให้ได้ เนื่องจากข้อมูลในระบบแจ้งว่ารับวัคซีน 2 เข็มแล้วที่ รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ด้าน ผอ.รพ.กันทรลักษ์ ชี้แจงว่าเรื่องนี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการลงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนในเวชระเบียน ซึ่ง จนท.ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และกำชับจนท.ให้เพิ่มความระมัดระวังความถูกต้องของข้อมูลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นายบัวลินสามารถเข้ารับบริการฉีดเข็ม 2 ได้ทันที

**14. ปั่นเฟกนิวส์ไทยพันโควิด**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรหมเพื่อชาติ กล่าวถึงกรณีที่น่ายอกๆ และรวมว.กลาโหม ระบุว่าประเทศไทยผ่านพันวิกฤตโควิดแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ดูที่ความเป็นจริง ทุกวันนี้ยังมีคนติดเชื้อวันละหมื่นคน ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 จำนวน 1,710,884 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,691 คน ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>วิธีช่วยผู้ที่โดนแมงกะพรุนพิษ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, mgronline)</p> <p>-นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี คร. ให้ข้อมูลเตือนประชาชนที่ลงเล่นน้ำทะเลช่วงฤดูฝนระวังแมงกะพรุนพิษ โดยเฉพาะแมงกะพรุนกล่อง มีพิษรุนแรง อาจเสียชีวิตภายใน 2-10 นาที ปีนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย แนะนำวิธีช่วยเหลือ ให้รีบขึ้นจากน้ำ และรีบล้างพิษด้วยน้ำส้มสายชูทั่วไปราดบริเวณที่สัมผัสต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วินาที และรีบพาไปพบแพทย์ ห้ามราดด้วยน้ำจืด หรือเหล้าขาวและห้ามถูขยี้บริเวณที่สัมผัสพิษเด็ดขาด จะทำให้พิษเข้าร่างกาย เป็นอันตรายมากขึ้น</p>	-
<p><b>แจงดราม่า รพ.สต.ปล่อยสาวพม่าคลอดลูกในห้องน้ำ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-สสจ.ระนอง แจงดราม่า กรณีมีคลิป รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว ปล่อยหญิงพม่าคลอดลูกในห้องน้ำจนแท้ง ระบุ หญิงพม่ารายดังกล่าวมากับนายจ้าง รพ.สต.ได้โทรประสาน รพ.กระบี่ เพื่อให้ประวัติและนำส่งผู้ป่วย แต่ปรากฏหญิงพม่าปวดท้องจึงเข้าห้องน้ำและพบว่าเด็กคลอดออกมา แพทย์วินิจฉัยเป็นการแท้งก่อนกำหนด</p>	-